

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.24 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 31.15 – 32.35 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.24 บาท อ่อนค่าขึ้นลงเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการ ก่อนที่ระดับ 31.23 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ 31.15 - 32.35 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วานนี้บาทแข็งค่าจากความเสี่ยงโลกที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดมีนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ ไทยอยู่ที่ 2,697.91 ล้านบาท กดดันให้บาทแข็งค่าในระยะนี้

* ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้ข้อมูลเงินเพื่อล่าสุดสนับสนุนคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยดอลลาร์ได้แรงหนุนจากการปรับตัวอ่อนแอของสกุลเงินยุโรป

* ข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐขาดทุนเพื่อทั่วไป (CPI) ในเดือนพฤษภาคม ชะลอตัวลงจากระดับ 2% ในเดือนก่อนหน้ามาที่ระดับ 1.8% ส่งผลให้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นแตะระดับ 85%

* เงินปอนด์อ่อนค่าลง 0.4% เพราะรัฐสภาอังกฤษลงมติ “ไม่เห็นชอบ” กับร่างกฎหมายยับยั้งการออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit) ด้วยคะแนนเสียง 309 ต่อ 298

* นักลงทุนจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ในวันที่ 18-19 มิ.ย.นี้ หลังจากที่สงครามการค้า สหรัฐ-จีนมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้มีคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่าเฟด ไกล่ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย แต่หากมีการลดดอกเบี้ยก็อาจไม่ส่งผลต่อตลาดเท่าไรนัก เนื่องจากตลาดรับรู้ข่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

* ส่วนของเงินบาทระยะนี้มองว่าจะแข็งค่าในกรอบแคบ เนื่องจากเงินบาทเป็นสกุลที่ปลอดภัย (Safe Haven) และเคลื่อนไหวตาม Yen มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน โดยปัจจัยเรื่องสงครามการค้ายังเป็นประเด็นหลักที่จะเข้ามาเปลี่ยนทิศทางค่าเงินบาทได้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.90 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.00

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 768.65 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,697.91 ล้านบาท

* รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.245 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนคำและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้